

# หางโจว ดึงดูดการลงทุนมูลค่า 1.5 พันล้านหยวน จากโครงการชีวเภสัชภัณฑ์ใน Q1

หางโจว เมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน เป็นที่ตั้งของโครงการชีวเภสัชภัณฑ์ 7 แห่งที่เริ่มเปิดดำเนินการในไตรมาสแรกของปีนี้ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 1.5 พันล้านหยวน จากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหางโจว เมื่อวันที่พุธที่ผ่านมา

เมืองหางโจวกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลสถิติระบุว่า มีบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์แห่งใหม่ 3,870 แห่งจัดตั้งขึ้นที่เมืองหางโจวในปี 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบรายปี และมีทุนจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3.02 หมื่นล้านหยวน ซึ่งเพิ่มขึ้น 39.14% เมื่อเทียบรายปี

ในบรรดาบริษัทชั้นนำ 10 อันดับแรกของโลก มีอยู่ถึง 7 บริษัทที่เข้ามาเปิดดำเนินการธุรกิจในเมืองหางโจว ซึ่งรวมถึง ไฟเซอร์ บริษัท เมอร์ค แอนด์ โค และ แอ็บบอต ลาบอแรตอริส

สาขาชีวเภสัชภัณฑ์เป็นที่สนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากหลายเมืองของจีนมองว่า ภาคส่วนนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรม

ด้วยเหตุนี้ หางโจวจึงวางแผนที่จะสร้างเมืองให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมทางด้านชีวเภสัชภัณฑ์ ด้วยหวังโซ่เต็มรูปแบบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ICH โดยให้ความสำคัญกับ 3 ภาคส่วนเป็นพิเศษ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา ยาใหม่ อุปกรณ์การแพทย์ และข้อมูลทางการแพทย์

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 เมืองหางโจวได้ออกแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ โดยเน้นย้ำถึงการสนับสนุนของเมืองหางโจวในการประยุกต์ใช้ชีวเภสัชภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ตลอดจนการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับอุตสาหกรรม

นายยี เซียนหรง นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง กล่าวว่า หางโจวมาถูกทางแล้วที่มุ่งเป้าหมายมายังสาขาชีวเภสัชภัณฑ์ ซึ่งจะเป็น “ม้ามิด” ตัวแรกที่จะบรรลุนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อจากเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างแน่นอน

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมมองว่า ชีวเภสัชภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหางโจวเปิดเผยว่า ทางสำนักงานอยู่ระหว่างเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอพื้นที่ในทะเลสาบตะวันตกให้กับผู้มีความสามารถระดับสูงและผู้ประกอบการชั้นนำในสาขาชีวชีว

เกสซ์ภัณฑ์ เพื่อให้พวกเขาเข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่

“จากมุมมองในระดับโลก อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์นั้นกว้างขวาง และบางส่วนยังไม่ได้รับการพัฒนา ทั้งที่มีศักยภาพที่ดี ซึ่งเราน่าจะยืนอยู่แถวหน้าของโลกในด้านนี้” เจ้าหน้าที่กล่าว

ทั้งนี้ หางโจวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์มาโดยตลอด เนื่องจากได้มีการสร้างชุมชนชาติด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบ e+ smart แห่งแรกในจีน ซึ่งให้บริการทางการแพทย์แบบเรียลไทม์ รวดเร็ว และราคาย่อมเยาสำหรับผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น บิ๊กดาต้า คลาวด์คอมพิวติ้ง และอุปกรณ์สวมใส่